
 

 
 
 
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 

 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22  เดือนกันยายน 2565 เวลา  09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

อ าเภอสุวรรณภูม ิจังหวัดร้อยเอด็ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด   
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  

วันพฤหัสบดีที่  22  เดือนกันยายน พ.ศ.  2565  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นางวรรณศรี  วรวิเศษ ประธานสภาฯ  
2 นายหลาวทอง  วิเศษสังข์ รองประธานสภาฯ  
3 นายค าดี     สีหานาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1  
4 นายอารมณ์  ทาทัพไทย สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2  
5 นายวิสัย  ธโิกษี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4  
6 นายไพบูลย์  จวงพลงาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5  
7 นายวีระ หมั่นหนองทุ่ม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6  
8 นายสมศักดิ์  อาจเดช สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9  
9 นายเพลิน      สลางสิงห ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10  
10 นายไมตรี  ศรีโนนม่วง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12  
11 นายเรวัตร      ทองเดือน เลขานุการสภา  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายฉัตรชัย  สอนสนาม สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายธนบรรณ  น  ากระจาย นายก อบต.  
2 นายค าสิงห์  เสนามาตร รองนายก อบต.  
3 นายสมิ  สาเสาร์ เลขานุการ  นายก อบต.  
4 นายพีรพงษ์  ธิโกศรี รองปลัด อบต.  
5 นางกมลรัตน์  แสงสุมาตย์ หัวหน้าส านักปลัด  
6 นางวิรมณ  หงษ์ศรี ผอ.กองคลัง  
7 นางสาวจันทร์ทิพย์  ผารัตน์ ผอ.กองการศึกษา  
8 นางณัฐกาญน์  ชนะพันธ์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม  



9 นายรัฐศาสตร์  โสดารัตน์ วิศวกรโยธา  
10 นางสุพรรณ บุญศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
11 นายวีระชัย น  ากระจาย คนงานทั่วไป  

 
สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม 10 คน  
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
เมื่อได้เวลา นายเรวัตร  ทองเดือน ซึ่งท าหน้าที่เลขานุการสภา อบต. ห้วยหินลาด ได้นับจ านวนสมาชิก
ผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้เชิญประธานสภา อบต. ห้วยหินลาดได้กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระดังนี  
 

ระเบียบวาระท่ี  1 - เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
-เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด ได้รับงบประมาณเพ่ิมเติมจาก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั น คณะผู้บริหารจึงได้จัดท าข้อบัญญัติ
งบประมาณร่ายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และได้ขอ
เปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1/2565 ขึ น เพ่ือให้ สภา อบต. ได้
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 1)  ประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2565 
ค่ะ ซึ่งในวันนี จะพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติฯก่อน แล้วค่อยก าหนด
ระยะเวลาในการยื่นขอค าแปรญัตติ หากมีสมาชิกท่านใดอยากยื่นค าขอแปรญัตติก็
ค่อยมายื่นค าขอแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ได้ท าการคัดเลือกไว้ แล้ว
ค่อยประชุมในวาระแปรญัตติและลงมติต่อไปค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ -  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
   -รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั งที่ 2/2565  
    เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565  
ประธานสภาฯ - ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 

 ครั งที่2/2565 ให้สมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบ 
เลขานุการสภาฯ           - ได้อ่านรายงานการประชุมครั งที่ผ่านมาให้กับสมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบ 
ประธานสภา - สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับรองรายงานการ

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2/2565 
มติที่ประชุม -รับรองรายงานการประชุมด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 - กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4 -เรื่องพิจารณา 



4.1  ผู้บริหารโดยนายก อบต. เสนอสภา อบต. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
-วาระท่ี 1 เพื่อพิจารณารับหลักการ 

ประธานสภาฯ - เชิญ นายก อบต.  เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นายก อบต. :  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาดทุก

ท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด ได้พิจารณาข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ปรากฏว่า 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาดมีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม เนื่องจากมีรายรับบางประเภทเพ่ิมข้ึน ท าให้มีรายรับเกินยอดรวมทั้งสิ้นของ
ประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 0.00 บาท หรือองค์การบริหารส่วนต าบลห้วย
หินลาดมีรายได้บางประเภทที่มิได้ตั้งไว้ในประมาณการรายรับ เป็นเงินทั้งสิ้น 
1,408,600.00 บาท ท าให้มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,408,6000 บาท 
และรายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด อ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิน 1,408,600 บาท แยกเป็น 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง       รวม 10,000 บาท 
  งบด าเนินการ       รวม 10,000 บาท 
    ค่าตอบแทน       รวม 10,000 บาท 
    ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน 10,000 บาท 
      -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      ตามอ านาจหน้าที่ เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ และเงินประโยชน์ตอบแทนอันเป็นกรณีพิเศษ 
      ฯลฯ 
      ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง 
      (00113) (กองคลัง 
 
 
 
 
    แผนงานการศึกษา 



งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     รวม 500,000 บาท 
   งบลงทุน       รวม 500,000 บาท 
      คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม 500,000 บาท 
      ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือปลูกสร้างต่างๆ 
        โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองนาค า อบต. ห้วยหินลาด  จ านวน 500,000 บาท 
        (ตามแบบ อบต. ห้วยหินลาด ก าหนด ) 
        -เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองนาค า อบต. ห้วยหินลาด (ตาม 
       แบบ อบต.ห้วยหินลาด ก าหนด)ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนการศึกษา (00210) 
       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212)  
 
             แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าและประปา       รวม 898,600 บาท 
  งบลงทุน       รวม 898,600 บาท 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      รวม 898,600 บาท 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
       โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 9   จ านวน 398,600 บาท 
       สถานที ่–สายทางจากบ้านโนนม่วง ม. 9 ไปบ้านน้ าเที่ยง ม. 8 ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร  
       พ้ืนที่ คสล. 650.00 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต. ห้วยหินลาด ก าหนด) 
       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วงหมู่ที่ 9  สถานที่ – 
        สายทางจาก บ้านโนนม่วง ม. 9 ไปบ้านน้ าเที่ยง ม. 8 
       ปริมาณงาน – ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ คสล 650.00 ตาราง 
       เมตร (ตามแบบ อบต. ห้วยหินลาด ก าหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและ 
       ชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและประปา 00242) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่  
       119 ล าดับที่ ...310..(กองช่าง) 
         
       โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์   จ านวน 500,000  บาท 
       -เพ่ือติดตั้งตามถนนในต าบลบริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยง จ านวน 30 จุด 
      (ราคาตามท้องตลาด) 
       -เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งถนนภายใน 
       ต าบลบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง จ านวน 30 จุด (ราคาตามท้องตลาด) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏ 
       ในแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าและประปา (00242) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
       (2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1 หน้าที่..7..ล าดับที่ ..2..(กองช่าง)    
        
 
 
        ซ่ึงโครงการที่ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  



       2565 นั้น เป็นโครงการจ าเป็นเร่งด่วนที่ได้รับการร้องทุกข์ของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้พี 
       น้องประชาชนในต าบลห้วยหินลาดจึงได้เสนอสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบรับหลักการต่อไปครับ   
 
ประธานสภาฯ :  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือไม่คะ 
 :  เชิญท่าน สมศักดิ์ อาจเดช สอบต. หมู่ที่ 9 ค่ะ 
นายสมศักดิ์ อาจเดช : เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

กระผมนายสมศักดิ์ อาจเดช สอบต. หมู่ที่ 9 ขออนุญาตเรียนถามว่า โครงการ
ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองนาค า อบต.ห้วยหินลาด นั้นจะมีการ
ปรับปรุงอาคารอย่างไร และโครงการนี้รวมกับการล้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย
หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 

นายก อบต. : เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน โครงการนี้ก็จะประกอบไปด้วย
การต่อเติมอาคาร เพ่ือบังแดดบังฝน ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ไฟฟ้าแสงสว่าง ถนน
เข้า ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครับ ยังไม่รวมการล้อมรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับ 

ประธานสภาฯ :  สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่คะ 
 :  เชิญท่าน หลาวทอง วิเศษสังข์ รองประธานสภาค่ะ 
นายหลาวทอง วิเศษสังข์ :  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารท่านสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ครับ กระผมขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 30 จุด ว่าจะติดตั้งบริเวณจุดไหนบ้างครับขอบคุณครับ 

นายก อบต. : เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ครับส าหรับ
โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ทางคณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่กองช่างจะออกส ารวจจุดที่มีความเสี่ยง แล้วท าการติดตั้งเพ่ือป้องกัน
ปัญหาการสูญหายของทรัพย์สิน ของพ่ีน้องประชาชนในต าบลห้วยหินลาดครับ 

ประธานสภาฯ : สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่คะ 
  เชิญท่านไมตรี ศรีโนนม่วง สอบต.หมู่ที่ 12 ค่ะ 
นายไมตรี ศรีโนนม่วง : เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผม สอบต. หมูที่ 12 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์
กระผมขอแสดงความคิดเห็นว่า ให้ติดตั้งครบทุกหมู่บ้าน โดยที่ให้แต่ละหมู่บ้านนั้น
ประชาคมว่าจะติดตั้งตรงจุดไหน ที่เป็นจุดเสี่ยงของแต่ละหมู่บ้านนั้นๆครับ 

นายก อบต. : ถ้าท่านสมาชิกสภาร้องขอให้ทุกหมู่บ้าน ทางคณะผู้บริหารก็จะได้ปรึกษาหารือแล้ว
ลงส ารวจบริเวณท่ีจะติดตั้งต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ : มีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายอีกหรือไม่ค่ะ 
 : เชิญท่านสมศักดิ์ อาจเดช ค่ะ 
นายสมศักดิ์ อาจเดช : กระผม นายสมศักดิ์ อาจเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 ขออนุญาตอีกครั้งครับ 

ก่อนที่จะมีการลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม       
(ฉบับที่ 1)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้นกระผมขออนุญาตให้ท่านสมาชิก



สภาทุกท่าน ได้พักรับประทานอาหารเที่ยง และปรึกษาหารือกันก่อนที่จะมีการลง
มติรับหลักการครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ : ดิฉันขอพักการประชุม 1 ชั่วโมงเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ปรึกษาหารือกัน
และรับประทานอาหารกลางวันก่อน แล้วกลับเข้ามาประชุมในเวลา 13.00 น. เพื่อ
ลงมติรับหลักการและประชุมในวาระอ่ืนๆต่อไปค่ะ 

 
    - พักการประชุม 1 ชั่วโมง – 
  
เมื่อได้เวลา 13.00 น. นายเรวัตร ทองเดือน เลขานุการสภาได้นับจ านวน สมาชิกสภา อบต. เมื่อครบแล้วจึง

ได้เชิญ ประธานสภาฯ ด าเนินการประชุมสภาต่อ 
เลขานุการสภาฯ : เชิญท่านประธานสภาฯ ด าเนินการประชุมต่อครับ 
ประธานสภาฯ  : หลังจากพักการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอ

อภิปรายหรือไม่คะ 
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภาฯ : สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โปรดยกมือขึ้นค่ะ 
ญัตติที่ประชุม  :  รับหลักการ................10...................เสียง 
      ไม่รับหลักการ...............-...............เสียง 
      งดออกเสียง.................1................เสียง 
เลขานุการสภาฯ : ตามที่ท่านประธานสภาฯ ขอมติเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสมาชิกสภาผู้เข้ าร่วม
ประชุมจ านวน 11 ท่าน มีมติเห็นชอบ 10 เสียง ประธานสภาฯ งดออก 1 เสียง 
ถือว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติเป็นเอกฉันท์ครับ 

ประธานสภา ฯ : เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแล้ว ให้ที่ประชุมก าหนดวันยื่นขอแปรญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1 ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และ
ก าหนดวันประชุมครั้งต่อไป ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเสนอวันยื่นขอแปรญัตติและ
วันที่ประชุมในวาระแปรญัตติและลงมติต่อไปค่ะ 
: เชิญท่าน ค าดี สีหานามค่ะ 

นายค าดี สีหานาม : เรียนท่านประธานสภา ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมขอเสนอระยะเวลายื่ นค าขอแปรญัตติ ร่ า งข้ อบัญญัติ ฯ  ระหว่ า ง                  
วันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. รวมระยะเวลา 24 
ชั่วโมง และประชุมสภาครั้งต่อไปในวันที่ 27 กันยายน 2565 ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ : มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะขออภิปรายอีกหรือไม่คะ 
ที่ประชุม :ไม่มี 
ประธานสภา : สมาชิกสภาท่านใดให้ความเห็นชอบในการก าหนดระยะเวลาในการยื่นค าขอแปร

ญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ และวันที่ประชุมครั้งต่อไปโปรดยกมือขึ้นค่ะ 



มติที่ประชุม  : เห็นชอบ.....10....เสียง,   ไม่เห็นชอบ...........เสียง,   งดออกเสียง.....1.......เสียง 
เลขานุการสภาฯ : ตามที่ท่านประธานสภาฯขอมติเห็นชอบระยะเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นวันที่ 
23-25 กันยายน 2565 เวลา 08.30 -16.30 น และก าหนดวันประชุมสภาใน
ครั้งต่อไปในวันที่ 27 กันยายน 2565 นั้นที่ประชุมเห็นชอบ 10 เสียง ประธานสภา 
งดออก 1 เสียง ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบในเอกฉันท์ครับ 

ประธานสภาฯ :เมื่อได้วันและเวลาในการยื่นค าขอแปรญัตติแล้วนั้น คณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับ
การคัดเลือกให้มาปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยหินลาด ในวันและเวลาดังกล่าว หากมีสมาชิกท่านใดอยากขอยื่นแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมฯ ให้ยื่ นค าขอแปรญัตติกับ
คณะกรรมการแปรญัตติในระยะเวลาที่ก าหนดค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ : มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะสอบถามคณะผู้บริหารหรือไม่ค่ะ 
 : เชิญท่านสมศักดิ์ อาจเดช 
นายสมศักดิ์ อาจเดช : เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหารเนื่องจาก อบต. ห้วยหินลาดของเรามีเครื่อง

ขยายเสียงแบบไร้สายจึงอยากให้ทางคณะผู้บริหารได้ซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้งานได้
ตามปกติ เพ่ือในกรณีที่มีงานเร่งด่วนหรือมีข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์การจัด
โครงการก็จะได้ประชาสัมพันธ์ ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับทราบได้โดยเร็วครับ
ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ : เชิญท่านรองปลัด  พีรพงษ์ ธิโกศรี ค่ะ 
นายพีรพงษ์ ธิโกศรี : เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ครับ ส าหรับเครื่องกระจายเสียงไร้สายนั้นทางกองช่างก็ก าลังด าเนินการซ่อมแซม
เพ่ือให้ใช้งานได้อยู่ครับ แต่เนื่องจากทางช่างมีภารกิจ ด้านการออกซ่อมแซมไฟฟ้า
ส่องสว่างในแต่ล่ะหมู่บ้านด้วย  จึงท าให้การซ่อมแซมเครื่องกระจายเสียงล้าช้า
ออกไป ถ้าวันไหนช่างไม่ได้มีภารกิจออกซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างก็จะด าเนินการซ่อม
เครื่องขยายเสียงให้ใช้งานได้ตามปกติครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ : มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องสอบถามคณะผู้บริหารอีกหรือไม่ค่ะ 
ที่ประชุม : ไม่มี 
ประธานสภาฯ : ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการประชุม 
ปิดการประชุมสภา เวลา 14.30 น. 
 

                                                      ลงชื่อ                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                    (นายเรวัตร ทองเดือน) 
                                                        เลขานุการสภา อบต.ห้วยหินลาด 



 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด  ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ห้วยหินลาด  สมัยวิสามัญ   สมัยที่ 3  ครั งที่ 1/2565  ประจ าปี  พ.ศ.  2565  วันที่  22 เดือนกันยายน  พ.ศ. 
2565 

                                                   ลงชื่อ       ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
                                                           (นางวรรณศรี  วรวิเศษ) 
                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
 
  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด             
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด   สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3 ครั งที่ 1/2565  
ประจ าปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 22 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2565 

                                      ลงชื่อ    ประธานกรรมการฯ 
                       ( นายวิสัย ธิโกษี ) 
                           สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 
 

ลงชื่อ     กรรมการฯ  ลงชื่อ          กรรมการฯ 
       (นายสมศักดิ์ อาจเดช)     (นายเพลิน สลางสิงห์) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหินลาด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพประกอบการประชุมสภาสมยัวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2565 

 



 

 

 



 

 


